



# วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จดหมายข่าว อบจ.๓๖พง วันที่ ๓ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕

## ประชุมสภาฯ (ชุดที่หก วันที่ ๑) สมัชชาวัฒนธรรม สมัชชาแรก ปี พ.ศ. ๒๕๖๕



วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ นายบุญธรรม หุ่นเหลือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละพอง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละพอง (ชุดที่หก วันที่ ๑) สมัชชาวัฒนธรรม สมัชชาแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายประพันธ์ จันทร์วิภาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละพอง, นายอมร เว็ชชนะกุล เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละพอง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลละพอง เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีไต่ถามนำข้าราชการโอนข้ามมาบรรจุใหม่ นายชวลิต เกตุมนี่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน ซึ่งถือองค์การบริหารส่วนตำบลพอินมาดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน ซึ่งถือ กองการฝึกกีฬา ภาวนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลละพอง น. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละพอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

\*\*\*ดำเนินการภายในอาคารการกึ่งอเนกประสงค์ของวัดไร่ไธวลี-๑๘ ของสาธารณสุข โดยผู้ใช้ประชุมทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิและล้างมือก่อนเข้าห้องประชุม

## โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีผู้นำสตรี ๓๖พง ใฝ่รู้ ก้าวไกล สู่สากล



วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลละพอง จัดอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีผู้นำสตรีตำบลละพอง ใฝ่รู้ ก้าวไกล สู่สากล โดยมีนางฉวีพร งามประจักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละพอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าววัตถุประสงค์โครงการ โดยมี นางชนิดา จันทร์ทวี ประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลละพอง กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมคือกลุ่มสตรีในตำบลละพอง หมู่ที่ ๑-๑๒ น. ห้องประชุม otop องค์การบริหารส่วนตำบลละพอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

# โครงการจิตอาสาพัฒนาอำเภอลดทะพง (วันจักรี)



วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองระยอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลดทะพง  
 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาอำเภอลดทะพง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาของชาติไทย วันจักรี  
 โดยนายภาณุกร เวชชา นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  
 ในครั้งนี้มีนายทวิป แสงกระจ่าง นายกองตำรวจบริหารส่วนตำบลลดทะพง  
 นำทีมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลดทะพง พร้อมตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลดทะพง  
 ร่วมด้วยผู้นำชุมชนตำบลลดทะพง เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ประชุมชี้แจง ท้าทายความสะอาดและปลูกพืชผักสวนครัว  
 ณ บริเวณวัดช้างชนนบุรีราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๕ ตำบลลดทะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

## พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์



วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘:๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลลดทะพง  
 ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
 โดยมีผู้รับเกียรติจากนายภาณุกร เวชชา นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ กล่าวรายงานและตอบความเป็นมา  
 โดยนายทวิป แสงกระจ่าง นายกองตำรวจบริหารส่วนตำบลลดทะพง พร้อมตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลดทะพง ร่วมด้วย  
 ผู้นำชุมชนตำบลลดทะพง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งตามความเป็นมาของการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
 เนื่องจาก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นอันตรายจากอุบัติเหตุกันหลายครั้ง ทำให้ ประชาชนมีภาระใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนา  
 เป็นจำนวนมากกว่าปกติ ตามคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลลดทะพง ร่วมกับ  
 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองระยอง ได้สั่งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน  
 และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อใช้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการป้องกัน  
 และแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ทาง เช่น บริการจุดพักและซ่อมแซม/เส้นทางสถานที่ที่ท่องเที่ยว  
 ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ มาร่วมมีให้บริการอำนวยความสะดวกกันด้านต่างๆ ในการนี้ มีหน่วยงานให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อำนวยการ  
 ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน  
 กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน ฐานันท์จรวดจรวดระยองระยอง  
 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลลดทะพง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ  
 โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ และใช้ชื่อในหนังสือระยองว่า "ชีวิตดีวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"  
 ณ บริเวณหน้าหน่วยงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลลดทะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประชุมสภาอบต.๓๖๗ (ชุดที่หกปีที่ ๑) สมัชชาสัมพันธ์ สมัชชารรท ครั้งที่ ๒



วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายบุญธรรม รุ่งเรือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗ (ชุดที่หก ปีที่ ๑) สมัชชาสัมพันธ์ สมัชชารรท ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยสิ้นนายประพันธ์ จันทร์วิภา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗, นายอมร เว็ชชานามล เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง \*\*\*ดำเนินการภาคีศึกษาดูงานการป้องกันและบรรเทาภัยของโควิด-๑๙ ของสาธารณรัฐไต้หวัน\*\*\* ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิและล้างมือก่อนเข้าห้องประชุม

ประชุมปฏิบัติกร การประชาสัมพันธ์โครงการจัดรูปที่ดินฯ



วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยอง ภาคีศึกษาดูงานแบบทบทวนพื้นที่เป้าหมาย การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยอง ดำเนินการโดย สำนักงานนิคมจัดการและผังเมืองจังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบล๓๖๗ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

## ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกข้าราชการโอนย้าย



วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกในพิธีการโอนย้ายข้าราชการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้รับการโอนย้ายมาทำงานที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้

- นางสาวอภิญญา ทวีปประภม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) โอนย้ายมาทำงานที่สำนักงาน ก.ค.ศ.
- นางพจิษฐ์ งามใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) โอนย้ายมาทำงานที่สำนักงาน ก.ค.ศ.
- นางสาวอมรรัตน์ ไชยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการฝึกหัด (นักบริหารงานการฝึกหัด ระดับต้น) โอนย้ายมาทำงานที่สำนักงาน ก.ค.ศ.

## กิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕



วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายของเทศบาลตำบลหนองปรือ พร้อมทั้งรับมอบรางวัลปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้

- นายอนุสิทธิ์ คุ้มผาศิลา อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- นายฉัตรชัย จันทองพร อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- นายฉัตรชัย จันทองพร อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

และมอบรางวัลแก่พนักงานส่วนตำบล ดังนี้

- นายชวลิต เกตุมนิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัดกองการฝึกหัด ภาควิชาการและวัฒนธรรม รับมอบรางวัลในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
- นายฉัตรชัย พลเดช ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- นางสาวอมรรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการฝึกหัด ภาควิชาการและวัฒนธรรม ผู้ผ่านตรวจประเมินผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

พร้อมกันนี้ นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้กล่าวให้เกียรติมอบรางวัลและฝากเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) ของ อบต.หนองปรือ ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ และขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕



วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายทวิป แสงกระจ่าง นายกองตการบริหารส่วนตำบลตะพง เข้าร่วมประชุม  
หัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕  
โดยมีนายภักธ เวชน นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานการประชุม ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง (อภ.๑-๓-๗) ซึ่งการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  
กำหนดให้มีกรรมการอำเภอ มีหน้าที่และอำนาจในการปกครองท้องถิ่น ตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล  
และกำหนดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ๗๗ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  
เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามงาน และมอบหมายภารกิจของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นๆ ให้นำไปปฏิบัติในท้องถิ่น  
\*\*\* การประชุมเป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  
กระทรวงสาธารณสุข มีการตรวจวัดไข้ใช้ร่วมประชุม ก่อนการประชุม หัวหน้าจากอนามัยและวัฒนธรรมห่าง ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง  
สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕



วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายบุญธรรม หุ้งเรือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง  
เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
โดยมีนายประพันธ์ จันทร์มาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง, นายอมร เวชชานาผล เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง  
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เข้าร่วมประชุม  
พร้อมกันนี้ ได้แนะนำข้าราชการโอนเข้ามารับราชการ  
๑. นางธาวอภรณ์ ใจศรีธนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผาสนาและวัฒนธรรม ผู้ผ่านสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
๒. นายอัครพงษ์ พลอชอุบล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งก็ได้ดำเนินการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง



## ลงพื้นที่ตรวจติดตามเชิงฟอโต้แม่ค้าตลาดกลางผลไม้ระยอง



วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พ.จ.อ.วัฒนา ทุ่งกัน เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระยอง, พ.จ.อ.มีนดา สารารักษ์ นักจัดการงานเทคนิคชำนาญการ, นางรศดาวริน นาทกำมิตม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมตลาดการค้าขององค์การบริหารส่วนตำบลระยอง ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมของจังหวัดระยองจากกรมการตัดภาษีใน จังหวัดชลบุรี อำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีร่วมตรวจติดตามเชิงฟอโต้แม่ค้าตลาดกลางผลไม้ระยอง เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการในตลาดกลางผลไม้ระยอง เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในตลาดผลไม้ระยอง

## ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๕



วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายทวิป ด้วงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระยอง เข้าร่วมในการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, นางมาริน วัฒนศิริ เกษตรจังหวัดระยอง, นายอัครพล สารสอน ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระยอง และนายประสันท พุกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าวเตรียมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคมนี้ ที่บริเวณตลาดกลางผลไม้ระยอง ๓.๓.๖๖ ๑.มีของ ๑.ระยอง ภายในตลาด ๕ วัน จะมีการรวมการประกวดผลไม้คุณภาพ การแข่งขันเรือคายัคผลไม้ แข่งขันผลไม้ลิวา แข่งขันพาน้ำหนักผลไม้ แข่งขันกินผลไม้ การสาธิตทำเมนูผลไม้โดยเชฟการชงกาแฟเหล็ก พร้อมตอนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ชื่อดัง วันที่ 27 พ.ค. พิลปิ่น ใยตาช อารตยาม/เมิขร พร้อมพงษ์ วันที่ 28 พ.ค. พิลปิ่น ใจำ ภูพิลป/เมิขร ปทุมราช วันที่ 29 พ.ค. พิลปิ่น มนตรีแทน แก่นตุน/เมิขร ชุขป/เมิขร อาเรนไทน์ วันที่ 30 พ.ค. พิลปิ่น ล้ำพิน อดมกร/ล้ำพิน ไชยทองดำ วันที่ 31 พ.ค. พิลปิ่น กานต์ ทพน/อดม ชุขปมา โดยจะมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเกษตรของจังหวัดระยอง ให้มีรายได้ให้กับเกษตรกร มีช่องทางทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการอาชีพต่างๆ ร่วมทั้งเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมสวนผลไม้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ ๓.๓.๖๖ และเพื่อเพิ่มมูลค่าพร้อมยกระดับผลไม้ ๓.๓.๖๖

# พิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๕



วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง  
 ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายชานน คุ้มมิ่งแสง ผอ.จ.ระยอง,  
 ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผอ.จ.ระยอง, นายวิษณุ วัลโยชชะ นายก อบ.จ.ระยอง, นางมาริน สมคิด เกษตรจังหวัดระยอง,  
 นายอัครพล ธารสอน ผอ.ททท.สำนักงานระยองและนายประสานต์ พงกษธาชาติ รอง นายก อบ.จ.ระยอง  
 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ภายในตลอด ๕ วัน มีกิจกรรมมากมาย  
 เช่น การประกวดผลไม้คุณภาพ การแข่งขันชกไก่ชนผลไม้ แข่งขันทำผลไม้ลิลา การแข่งขันกินอโวคาโด  
 การสาธิตทำเมนูผลไม้โดยเชฟรายการชพระทะเลลึก พร้อมดนตรีสดศิลปินชื่อดัง เบิ้ล ปทุมราช, เต๋อ ภูผินวิ, มนต์กิตติ แกร์ตูน,  
 ไร่สุข อาริษยาม, สามี ไททองดำ, อาม ชูชิตมา, สำพลิน งามกร เป็นต้น  
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเกษตรของจังหวัดระยอง เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร  
 มีช่องทางทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการอาชีพต่างๆ รวมถึงเป็นการชมนิทรรศการที่  
 ให้นักท่องเที่ยวและผู้เข้าชมผลไม้และของดีจังหวัดระยองได้ชมและซื้อของดีจังหวัดระยอง และเพื่อประชาสัมพันธ์  
 ให้นักท่องเที่ยวและผู้เข้าชมผลไม้และของดีจังหวัดระยองได้ชมและซื้อของดีจังหวัดระยอง และเพื่อประชาสัมพันธ์  
 ให้นักท่องเที่ยวและผู้เข้าชมผลไม้และของดีจังหวัดระยองได้ชมและซื้อของดีจังหวัดระยอง

## กิจกรรมนั่งรถรางพาชมสวนในตำบลตะพง



กิจกรรมพิเศษจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ในงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๕  
 กับกิจกรรมรถรางพาเที่ยวชมสวน ชมบรรยากาศเส้นทางถนนผลไม้ในตำบลตะพง ร่วมสนุกเล่นเกมส์ ถู๋รับทุเรียน ฟรี!!!!  
 เที่ยวแรกเริ่ม ๐๙.๓๐ น. เที่ยวสุดท้าย ๑๕.๐๐ น. และกิจกรรมนำถู๋ของ จำหน่ายทุเรียนและมังคุด ในราคาสุดพิเศษ  
 บริเวณตลาดกลางผลไม้ตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

# โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.๓๖๗



วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗ โดยมีนายอมร เดิชนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์โครงการ

ชื่อโครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗

จัดโดยฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗ เกี่ยวกับงานและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

การดำเนินการทางวันแม่มีการทำตบแต่งอาคารสถานที่และผลประสิทธิผลที่มอบของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัช ปริชาตนาพานิช ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ตั้งก๊อ กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและวิธีปฏิบัติทุกกร ทั้งก่อนจึงหวั้ระบอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗ อำเภอเมืองระบอง จังหวัดระบอง

\*\*\*การจัดโครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗ เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยผู้เข้าอบรมต้องใส่หน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และจัดเว้นระยะห่างที่นั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน

# ร่วมต้อนรับข้าราชการโอนย้ายและข้าราชการบรรจุใหม่



วันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗ ร่วมต้อนรับข้าราชการโอนย้ายและข้าราชการบรรจุใหม่ ๒ ราย

คือ ๑. รมิโอนข้าราชการ นายเดชอนันต์ ทงเสารองฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตั้งก๊อ สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระบอง มาดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตั้งก๊อ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗

๒. รับข้าราชการบรรจุใหม่ นายภัทรวิทย์ คำทอง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งก๊อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗ โดยนายอคมตติล ปะดิ้งขอม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระบองและคณะร่วมส่งข้าราชการโอนย้ายและข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล๓๖๗ อำเภอเมืองระบอง จังหวัดระบอง





## ร่วมส่งข้าราชการไอออนซ์ฯ (รองปลัด)



วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองตการบริหารส่วนตำบลฯ พง  
พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองตการบริหารส่วนตำบลฯ พง ร่วมส่งข้าราชการไอออนซ์ฯ  
ที่ธนาคารกสิวิทย์ สาขา ร่องปลัดกองตการบริหารส่วนตำบลฯ พง ไอออนซ์ฯ มารับทำแหง  
รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
โดยมี นายนาท ประวิทย์ แห่งชัย นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเนิน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงเนิน  
ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

## ร่วมกิจกรรม Rayong Fruit Farm Run 2022



วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองตการบริหารส่วนตำบลฯ พง  
พร้อมคณะ นายณรรณ ธรรมนทร์ รองนายกกองตการบริหารส่วนตำบลฯ พง, นายสุภรณ์ รัชมทอง รองนายกกองตการบริหารส่วนตำบลฯ พง,  
พ.จ.อ.อัมมา แห่งรักษ์ เลขานุการนายกกองตการบริหารส่วนตำบลฯ พง, นายสุภรณ์ รัชมทอง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชะพงนอก  
และนายวิชา โพธิ์แก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ ตำบลชะพงเข้าร่วม กิจกรรมวิ่งในราชการ Rayong Fruit Farm Run 2022  
จัดโดย บริษัท ชัยภูมิเกษตร จำกัด ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง  
โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดกิจกรรมการวิ่ง และกล่าวอวยพรส่งตการจ้ดกิจกรรม  
โดยนายอัครพล ธารสอน ผู้อานวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง การวิ่งมี ๓ ระยะ ๒๑km / ๑๐km / ๕km  
เส้นทางวิ่งชมสวนผลไม้ ชาญดา-ชะพง อ.เมืองระยอง

✔ กิจกรรมวิ่งแหงัดวันในประเทศไทย ที่นักวิ่งจะได้วิ่งชมสวนผลไม้แบบใกล้ชิด  
พร้อมสัมผัส...วิถีชีวิตและบรรยากาศชุมชนชาญดา ชะพง แบบชิลลี่กับบนเส้นทางที่ไม่ค่อยจัดวิ่งมาก่อน  
นักวิ่งได้เห็นทั้งทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรียน และผลไม้อีกมากมาย กับเส้นทาง ๓ ระยะ ๒๑km / ๑๐km / ๕km  
กองตการบริหารส่วนตำบลฯ พง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



## ริบมอมบักขลาคัดหน้าซีอีทีใหม่และใบรับรอง Covid Free Setting



วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทวีป //สงกระจ่าง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลหนอง  
พร้อมด้วยนายฉกรรจ์ ตรีธรรม รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลหนอง  
นายสุภฤทธิ์ รัชมทอง รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู พ.จ.อ.อัครวิทย์ งามรัมย์ เลขาฯนายก อบจ.หนองบัวลำภู  
นายอมร เว็ชชานพาล ปลัด อบจ.หนองบัวลำภู นายรุ่ง ตรีแสง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลำภู และคณะกรรมการกลางผลไม้หนอง  
บัวลำภู ริบมอมบักขลาคัดหน้าซีอีทีใหม่และใบประกาศนียบัตร Covid Free Setting จากกรมอนามัย  
โดยมีนายแพทย์สุพรรณชัย อัครวิทย์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นผู้มอบ  
ร่วมกับ นายแพทย์ฉกรรจ์ แก้วดีมฤกษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย, นายแพทย์พนิต โสเดธิกรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๒  
และนายแพทย์สุรนทร เจริญภูมิกรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๒  
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองได้ดำเนินการรับเทียบงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง  
โดยอธิบดีกรมอนามัยและคณะได้กำหนดลงพื้นที่เยี่ยมชมพร้อมกับการดำเนินงานการจัดการตลาดสดหน้าซีอีทีใหม่  
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของกรมอนามัย (Covid-19)

## การประชุมสภาที่ปรึกษา Advisory Council เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕



วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ น. นายทวีป //สงกระจ่าง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิด  
การประชุมสภาที่ปรึกษา Advisory Council ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาลดผลกระทบจากสถานการณ์  
ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบจ.หนองบัวลำภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวลำภู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้หารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา  
และการหาแนวทางการพัฒนาตำบลหนองบัวลำภูในทุกๆด้านร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.หนองบัวลำภู  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง \*\*การประชุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  
โดยการประชุมผ่านวีซีดี, สวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือด้วยสบู่ และเว้นระยะห่างกัน

กิจกรรมอาสาพัฒนาและพิธีเปิดอาคารทันตกรรมและห้องฉุกเฉิน



วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาขาว  
 จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาขาว เนื่องในวันอาสนิตฆต  
 พร้อมกับจัดพิธีเปิด อาคารทันตกรรมและห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาขาว  
 โดยสืบมาภักธ ๑๐หน นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ การจัดงาน  
 โดย นายทวิป ๙๙องระยอง นายกองตการบริหารส่วนตำบลชะพง ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ทน.ผู้บริหาร  
 และเจ้าหน้าที่องตการบริหารส่วนตำบลชะพง, สมาชิกสภาองตการบริหารส่วนตำบลชะพง, ผู้นำชุมชนตำบลชะพง,  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง, ผู้อำนวยการสถานฝึกหัดในพื้นทีตำบลชะพง, ประธานชมรมผู้สูงอายุ,  
 ประธาน อสม. และประธานในตำบลชะพง ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาขาว ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ  
 ด้านการป้องกันโรค, ด้านการรักษาพยาบาล และด้านการฟื้นฟูสภาพในพื้นทีที่รับผิดชอบ ได้แก่ หมู่ ๒ บ้านหนองกง,  
 หมู่ ๓ บ้านผาขาว, หมู่ ๗ บ้านชากลา, หมู่ ๘ บ้านนา, หมู่ ๑๑ บ้านผาลำเจ็, หมู่ ๑๔ บ้านบ่อหิน,  
 หมู่ ๑๕ บ้านหนองมะไฟของรอมทั้งประชาชนในพื้นทีใกล้เคียงที่มารับบริการ เดิมห้องทันตกรรมอยู่ภายในอาคาร  
 ซึ่งเป็นพื้นทีรอมกับบริการการรักษาทันตกรรม และการทำงานธุรการต่างๆ ทำให้ระบบการรอมกันการกระจายเชื้อโรคไม่ได้ประสิทธิภาพ  
 ซึ่งพื้นทีบริการงานทันตกรรมจำเป็นต้องแยกพื้นทีการให้บริการเป็นการเฉพาะ จึงได้มีการก่อสร้างอาคารทันตกรรม  
 โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาขาว และอีกบริการที่จำเป็นในการให้บริการ  
 ด้านการรักษาพยาบาล ได้แก่ การรักษาพยาบาล ผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งพื้นทีบริการขนาดใหญ่ ดับแต่ไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการ  
 เป็นจำนวนมากจึงได้มีการต่อเติมห้องฉุกเฉินสำหรับบริการประชาชนพร้อมทั้งให้มีการจัดรพมาลสำหรับส่งต่อกรณี  
 ฉุกเฉินจำเป็น และเป็นพื้นที บริการประชาชนทั่วไป เช่น การรักษาพยาบาล, การฉีดวัคซีน การทำแผลต่างๆ หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดพื้น  
 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาขาว ตำบลชะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
 \*\*\* องตการบริหารส่วนตำบลชะพงได้รับการถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
 เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒ แห่งได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะพง  
 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาขาว ซึ่งเป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องตการปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑  
 และแผนปฏิบัติการกำหนดขึ้นตการกระจายอำนาจให้แก่องตการปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

## การประชุมประชาสัมพันธ์ตามลตฯ พง มี ๒๕๖๕



วันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๐.๓๐ น. นายถวัลย์ ธรรมกระจ่าง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลพะวง เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์ตามลตฯ พง พร้อมผู้อำนวยการกองการ ทชวินทร์ รองนายกองตรีการบริหารส่วนตำบลพะวง, นายศุภฤทธิ์ ไร่ชมทอง รองนายกองตรีการบริหารส่วนตำบลพะวง, พ.จ.อ.อัฒนา ทุ่งเกษิ์ เลขานุการนายกองตรีการบริหารส่วนตำบลพะวง, นายอมร เวิษนหาผล ปลัดกองการบริหารส่วนตำบลพะวง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะวง, คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๓, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-คณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลพะวง, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงและตัวแทนประชาชนในตำบลพะวง ทั้ง ๑๖ หมู่ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะวง ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาตำบลพะวงซึ่งมีจุดมุ่งหมาย เพื่อชักจูงมาทำตามภารกิจประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาตำบลพะวงตลอดจนตามข้อเสนองานหรือทางวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ผ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การ บริหารส่วนตำบลพะวงให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ผ.๒๕๖๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ผ. ๒๕๖๕๒ ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง (อาคารโดม) องค์การบริหารส่วนตำบลพะวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

## กิจกรรมการพองชาติ ประจำปี๑๓๓๓ มิถุนายน ๒๕๖๕



วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพะวง ได้ร่วมกันทำแกว่ขึ้นธงชาติ ๒๐๐ เมตร และกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อเป็นการแสดงต่อความจงรักภักดีต่อชาติ และร่วมภาคภูมิใจในเอกราชที่บรรพบุรุษของชาติได้สร้างไว้เพื่อปกป้องประเทศชาติไทย พร้อมทั้งรับมอบป้ายการปฏิบัติงาน โดยในพิธีมี นายอมร เวิษนหาผล ปลัดกองการบริหารส่วนตำบลพะวง ได้กล่าวต่อผู้ปฏิบัติงานทุกคน พร้อมทั้งให้พนักงานทุกคนดูแลรักษาสุขภาพ หลังจากที่มีการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ โควิด-๑๙ พร้อมทั้งมอบป้ายให้ทางฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจริญผลเพื่อให้ตามข้อเสนองานหรือประชาชน ของกลุ่ม กรมมีเหตุหนักต่อมั้ง เพื่อให้ได้ตามข้อเสนองานหรือได้ทันต่อทั้งนี้ และได้แนะนำข้าราชการและพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่เดือน มิถุนายน จำนวน ๓ ราย คือ

๑. รัชนีพรพนักงานส่วนตำบล นายเอกอนันต์ ทุ่งสำราญ ตำแหน่งนักปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
๒. บรรจุกและแห่งซึ่งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล นายภัทรวิทย์ ทัพทอง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓. ราชงานตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป นายเกรียงไกร ฐักัดสัน ตำแหน่ง พนักงาน สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

# โครงการจัดการส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลพะวง ประจำปี ๒๕๖๕



วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น นายทวิป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวง เป็นประธานเปิดโครงการจัดการส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลพะวง กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ การจัดการโครงการ โดย นายอมร เว็ชชุนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะวง ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการประกอบด้วย ผู้ชำนาญการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพะวง, ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลพะวง, ผู้แทนจากบริษัท ไอ อาร์ ทีซี จำกัด (มหาชน), ผู้แทนจากบริษัท อูเม-เทคมิคเคิลส์ (เอชซี) จำกัด (มหาชน) หัวหน้าส่วนราชการ, คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะวง และผู้นำชุมชน ตำบลพะวง ซึ่งการจัดการโครงการ การจัดการส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลพะวง ประจำปี ๒๕๖๕ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลพะวง มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในการดูแลตนเอง ได้เห็นคุณค่า และคุณค่าของตนเอง ห่างไกลจากภัยโรคไข้มาลาเรีย ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง มีการพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม สร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาและสามารถเป็นผู้นำของชุมชนพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ดำรงสืบไป ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพะวง (บ้านพญาดา) ตำบลพะวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

# รพ.สต.๓๖๒๖๕ เข้ารับการตรวจประเมิน รพ.สต.ติดดาว



วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะวง เข้ารับการตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.ติดดาว) ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยชี้แจงเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.ติดดาว) โดยบังบประมาณ ๒๕๖๕ จังหวัดระยอง กำหนดข้อชี้วัดการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวระดับ ๕ ดาว ร้อยละ ๑๐๐ (๑๐๐) เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งใหม่ที่ไม่เคยผ่านการประเมิน/ ตรวจประเมิน จำนวน ๑๙ แห่ง โดยที่มระดับจังหวัด
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ไม่เคยผ่านการประเมิน ๕ ดาวในปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ จำนวน ๗๕ แห่ง โดยที่มระดับอำเภอ ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะวง จัดอยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แห่งใหม่ที่ไม่เคยผ่านการประเมิน/ตรวจประเมิน โดยสิ้นขาดปี แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะวง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ความต้อนรับคณะตรวจประเมิน จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
๓. นำเสนอผลงานการตรวจประเมินโดย นางศุภิสรา งามเดชะม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวปวีณา เกื้อเชิดชู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะวง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะวง ตำบลพะวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

## โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕



วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (การบ่มองก์และแก้ไขปัญหาคารังการที่ไม่พร้อมในอับรุ่นตำบลตะพง) กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการโดย นายอมร เว็ชชญาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ผู้เข้าร่วมมีทั้งผู้ใหญ่โครงการประกอบไปด้วย ๓๓-ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง, นายพิษะ เหล่าฤทธิ์ไกร ผู้จัดการบ้านชะมาริช, ผู้อำนวยการและคณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดตะพงนอก ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบ่มองก์และแก้ไขปัญหาคารังการที่เกิดขึ้นกับอับรุ่นในอนาคต สร้างตามศรัทธา และองคตตามรู้เรื่องบทบาท และคุณค่าของความเป็นชาว/หญิง ในสังคม การจัดการอารมณ์ได้มีทัศนคติทางเพศ พฤติกรรม/เสียงทางเพศของอับรุ่น การเตรียมสร้างสุขภาพอับรุ่น โดยผู้เข้าร่วมโครงการที่องค์กรนิรชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดตะพงนอก จำนวนทั้งหมด ๑๐๐ คน กิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "การบ่มองก์การมีเพศสัมพันธ์ในอับรุ่น, ไรตอต่ออทางเพศสัมพันธ์, การมีเพศสัมพันธ์ในอับรุ่นและการตั้งครรภไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน" พร้อมกิจกรรมเล่นเกมส์ การตอบคำถาม เพื่อคลายพฤติกรรม และทดสอบทอามรู้หลังการอบรมโดย นายบุญโชติ เกาแก้ว เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญงาน สาธารณสุขจังหวัดระยอง ดำเนินการจัดโครงการโดยองค์การสังคตม องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงโดยได้รับทอามร่วมมื่อจากหลายภาคส่วนที่ได้ลิ่งเห็นถึงทอามสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนวัดตะพงนอก ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

## เข้ารับการตรวจประเมิน ประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี ๒๕๖๕



วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยนายอมร เว็ชชญาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พร้อมอับ๓๓-ผู้บริหาร จำราชกร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เข้ารับการตรวจประเมินฯ ๕ ด้าน คือ

๑. ด้านการบริหารจัดการ
๒. ด้านการบริหารงานมุตตลและกิจการตทอ
๓. ด้านการบริหารงานการเงินและการตล้ง
๔. ด้านการบริหารตทอการ
๕. ธรรมภิกษน ซึ่งมีการประเมินประกอบไปด้วย

๑. นางศิริรัตน์ หงศทอองตฤล หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บิลชิลและการตล้งทอ หรือหน้าทีมประเมิน

๒. นายจิตรภพ บรรลึงตฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ทีมประเมิน ๓. นางรัฐดิริ ติริดูหมื่อตท ทอองกั้นอำเภอกลง ทีมประเมิน

๔. นางพจนามล เมื่อนนัสดี เจ้าหน้าที่งานการเงินและบิลชิลชำนาญงาน ทีมประเมิน ๕. นายธิตัท ปรชชณพพานิช นิตกร ชำณการ ทีมประเมิน ๖. นอองประตุมโรจโรจณอนุนนาลทบมมา ๑.เมืองระยอง จ.ระยอง



ประชุมชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดระยอง



วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๐.๐๐ น. นายทวีป //รองฯจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะพง  
 เข้าร่วมประชุมชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดระยอง โดยมีนายเดมชาฯ รุ่งเรือง ที่องกันจังหวัดระยอง  
 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมจัดมอบ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง  
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประชุมสภาอบต.ชะพง (ชุดที่หกปีที่ ๑) สมัชชาวิสามัญ สมัชชาที่สาม ครั้งที่ ๑



วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายบุญธรรม รุ่งเรือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะพง เป็นประธานเปิด  
 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะพง(ชุดที่หก ปีที่ ๑) สมัชชาวิสามัญ สมัชชาที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.พ. ๒๕๖๕  
 โดยมีนายประพันธ์ จันทรัมย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะพง, นายอมร เอ็มฉายผล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะพง  
 พร้อมคณะผู้บริหาร นำโดย นายทวีป //รองฯจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะพง สมาชิกสภา จักรวรรดิ  
 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะพง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลดนตรีดีดีสันชะพง ปี ๒๕๖๕



วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๐.๐๐ น. นายทวีป //รองฯจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะพง  
 พร้อมคณะนายกชมรม ทชรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะพง, นายสุทนต์ โทธิ์แก้ว กำนันตำบลชะพง,  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะพง, กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลชะพง, ผู้ประกอบการร้านอาหารในตำบลชะพง,  
 ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลชะพง, คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะพง  
 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลดนตรีดีดีสันชะพง ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
 ซึ่งรายละเอียดของการจัดงาน จะแจ้งให้ทราบผ่านทาง เฟซบุ๊ก ของ อบต.ชะพง, ผู้นำชุมชนและช่องทางอื่นๆต่อไป



## รพ.สต.บ้านเขาตา เข้ารับการประเมิน Re-ac



วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตา เข้ารับการตรวจประเมิน Re-ac โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.บ้านเขาตา) ตามนิยามของกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดยใช้เกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.บ้านเขาตา) โดยยื่นประเมิน ๒๕๖๕ จังหวัดระยอง กำหนดข้อชี้วัดการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 7 ใ้ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.บ้านเขาตา ระดับ ๕ ดาว ระดับ ๑๐๐ (สะสม) เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/พื้นที่ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการประเมิน/ตรวจประเมิน จำนวน ๑๙ แห่ง โดยที่มระดับจังหวัด ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เคยผ่านระดับ ๕ ดาวในปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ จำนวน ๓๕ แห่ง โดยที่มระดับอำเภอ ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตา จัดอยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่เคยผ่านระดับ ๕ ดาว ในปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ จำนวน ๓๕ แห่ง เป็นการประเมินซ้ำ รพ.สต.บ้านเขาตา มีทั้งหมด ๕ หมวด ประกอบด้วย

หมวด ๑ การนำองค์กรและการจัดการดี หมวด ๒ การให้ข้อมูลสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด ๓ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด ๔ การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย หมวด ๕ ผลลัพธ์ โดยสำนักงานเขต ๖. ส่งกระทรวง นายกองตำรวจบริหารส่วนตำบลระยอง พร้อมผู้อำนวยการและผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตา นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ประกอบไปด้วย

นางพักรุ่ง เลขาฯระยอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง, นายสมชาย ตัดดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ, นางนอลนภา ชูเชิด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ, นางระพีภัทร์ ไชยศักดิ์เพ็ญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, นางศาวดีฉัตร จันทน์ประทุม นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และนางวันกรนิภา ทองดำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นำเสนอผลงานการตรวจประเมินโดย นางศาวดีฉัตร จันทน์ประทุม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

## โครงการฝึกอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยและการฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ



วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. นายทวีป ๖.ส่งกระทรวง นายกองตำรวจบริหารส่วนตำบลระยอง มอบหมายให้ นายณัฏฐกร ตชช.รพ.สต.บ้านเขาตา รองนายกองตำรวจบริหารส่วนตำบลระยอง เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยและการฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยนายณัฏฐกร ตชช.รพ.สต.บ้านเขาตา กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ

พร้อมด้วย พ.จ.อ.ธัญญา ชาญชัย เลขาธิการนายกองตำรวจบริหารส่วนตำบลระยองและคณะผู้บริหารของตำรวจบริหารส่วนตำบลระยอง ร่วมในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยและการฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และทางราชการ รวมถึงลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่ถูกต้องตามหน้าที่เกี่ยวกับแผนและการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการอพยพหนีไฟ รวมถึงให้เจ้าหน้าที่เกิดความปลอดภัยและมีทัศนคติที่ดีในการระงับเหตุ รวมถึงช่วยเหลือนตนเองได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระยอง จำนวน ๕๐ คน คณะวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ดำเนินการจัดโครงการโดย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลระยอง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง